

การแจ้งรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (ก่อนกฎหมายบังคับใช้)

บริษัท ล็อคตัน วัฒนา อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ไว้ในความครอบครองของบริษัทฯ ก่อนหน้าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของท่านได้ที่ **นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)** ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.locktonwattana.co.th

เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงสามารถนำเสนอบริการที่เหมาะสม หรือเสนอทางเลือกที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านได้มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ และวิเคราะห์ความสนใจของท่าน และข้อมูลประวัติการใช้บริการ เพื่อประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาบริการและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ตรงตามความต้องการของท่าน
- เพื่อแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเตือนใด ๆ เกี่ยวกับบริการที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ รวมถึงบริการอื่น ๆ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนำเสนอบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมดังกล่าวข้างต้น โดยใช้แบบคำร้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือหากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อมายังบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-635-5000

ทั้งนี้ การยกเลิกความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณีอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับท่าน หรือต่อการให้บริการของบริษัทฯ ต่อท่าน หรือต่อการตอบสนองต่อคำร้องขออื่น ๆ ของท่านได้ เช่น บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้

เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทฯ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)



แบบคำร้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล



บริษัท ล็อคตัน วัฒนา อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

30 พฤษภาคม 2565